

## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p><b>เข้าใจเด็กกินไข่ ช่วยให้อิ่มท้องทน</b></p> <p>โรงเรียนการพยาบาล มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย อเมริกา ได้แจ้งว่า การให้เด็กกินอาหารเช้าที่ปรุงด้วยไข่ จะช่วยให้อิ่มทน ยิ่งกว่าการกินธัญญาหาร หรือโจ๊ก การให้เด็กได้กินอาหารเช้าที่อุดมด้วยโปรตีน จะทำให้เด็กกินอาหารกลางวันน้อยลง ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เด็กป่วย ทางคณะได้ทดลองให้เด็กนักเรียน 40 คน อายุระหว่าง 8-10 ขวบ อาหารเช้าที่เป็นไข่ มีแคลอรี 350 หน่วยด้วยกัน บางคนก็กินธัญญาหารและโจ๊กแทน ก่อนที่จะให้ไปเล่นพลศึกษา ก่อนเวลาอาหารกลางวัน เด็กที่กินอาหารเช้าเป็นไข่ จะกินอาหารกลางวันน้อยลงไปถึง 70 แคลอรี เพราะการปล่อยให้เด็กกินจนอ้วนนั้นจะทำให้เด็กอ้วน นักวิจัยกล่าวว่า อดแปลกใจไม่ได้เหมือนกัน ที่การกินไข่เป็นอาหาร ทำให้อิ่มทนกว่ากินอย่างอื่น.</p>	-	-
นานาชาติ	<p><b>โลเซเซลล์ชราทิ้ง ยึดอายุร้อยละ35</b></p> <p>นักวิจัยของสถานพยาบาลเมโยชื่อดังของอเมริกา ได้แสดงให้เห็นว่าเซลล์แก่ชรา ซึ่งไม่อาจแบ่งตัว และยังเก็บสะสมความชราเอาไว้อีก ทำให้เป็นตัวถ่วงสุขภาพ อายุของหนูทดลองสั้นลงได้มากถึงร้อยละ 35 รายงานใน “วารสารธรรมชาติ” ได้สื่อว่าการกวาดล้างเซลล์แก่เหล่านั้นจะช่วยชะลอการก่อตัวของเนื้อร้าย ช่วยรักษาเนื้อเยื่อ และการทำงานของอวัยวะต่างๆ และที่สำคัญสามารถที่จะยึดอายุออกไป โดยที่ไม่เกิดผลร้ายแต่อย่างใด ดร.แจน เดอร์เซน ผู้อาวุโสของศูนย์ กล่าวว่า ความแก่ชราของเซลล์ เป็นกลไกทางชีววิทยา ที่จะทำหน้าที่เหมือนกับเบรกฉุกเฉินของเซลล์ที่เสียหายให้ยุติการแบ่งตัว การยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญในการป้องกันรักษา และมีทฤษฎีกล่าวว่า เมื่อใดที่สามารถเบรกฉุกเฉิน ก็เท่ากับสามารถที่จะตั้งรั้งความแก่ชราเอาไว้ และเซลล์เหล่านี้จึงหมดความจำเป็นอีกต่อไป หมอแวน เดริก บอกว่า เซลล์แก่เหล่านี้จะทวีจำนวนมากขึ้นเมื่อมีอายุ ส่วนใหญ่เป็นของไม่ดี และเป็นภัยแก่อวัยวะ และเนื้อเยื่อ ดังนั้นหากเราสามารถกำจัดเซลล์เหล่านี้ โดยไม่มีผลเสียแต่อย่างใด มันก็เป็นเหมือนพบวิธีบำบัดรักษาใหม่นั้นเอง.</p>	-	-
นานาชาติ	<p><b>เลิฟแคร์แซทออนไลน์</b></p> <p>น.ส.บีนา กุตติพารามบิล หัวหน้าแผนกเอชไอวีและวัยรุ่นขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปี 2557 ชี้ว่า 9 ใน 10 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน และพบว่าเยาวชนไทยมักไม่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ สะท้อนการเผชิญความเสี่ยงด้านสุขภาพทางเพศหลายด้าน ยูนิเซฟจึงร่วมกับมูลนิธิแพชทูเฮลท์ เปิดตัวคลินิกออนไลน์แบบครบวงจรสำหรับวัยรุ่นแห่งแรกของไทย <a href="http://www.lovecarestation.com">www.lovecarestation.com</a> “เลิฟแคร์...กล้ารัก กล้าเช็ก แซทสด ลดเสี่ยง+” เพื่อให้คำปรึกษาวัยรุ่นด้านความรัก เพศสัมพันธ์ คุณกำเนิดท้องไม่พร้อม เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมบริการส่งต่อการตรวจรักษาที่จำเป็นและปลอดภัย.</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>สธ.มาเลเซียเข้มมาตรการคัดกรอง ป้องกันผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>นายนูร์ นิซาม อับดุลลาห์ ผู้อำนวยการประจำกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย เปิดเผยว่า นับตั้งแต่นี้ไป ผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสซิกา และเข้ามาในมาเลเซีย จะได้รับบัตรเฝ้าระวังทางสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขจะทำการกักกันกรองผู้ที่เดินทางระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในมาเลเซีย</p>	-	<p>มอบหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 ดำเนินการ</p> <p>1) สื่อสารความเสี่ยง ให้กับปชช.,สถานบริการ,สาธารณสุขทางสื่อสิ่งพิมพ์ social media</p> <p>2) ทบทวนมาตรการ ข้อสั่งการให้หน่วยบริการทราบ และดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด</p>
นานาชาติ	<p>ออสเตรเลียพบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิการายที่ 2</p> <p>ออสเตรเลียพบสตรีตั้งครรภ์รายที่สอง ที่ติดเชื้อไวรัสซิกา โดยนางจิลล์ เฮนเนสซี รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขประจำรัฐวิกตอเรีย ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของออสเตรเลีย เปิดเผยว่า สตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิการายล่าสุดนี้ มาจากรัฐวิกตอเรีย และเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสซิกาเมื่อไม่นานมานี้</p>	-	<p>สื่อสิ่งพิมพ์ บริการทราบ และดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด</p>
นานาชาติ	<p>วอนพระสันตะปาปาไฟเขียวสตรีคุมกำเนิดป้องกันซิกา</p> <p>กลุ่มคาทอลิก ฟอรั่ม ชอยส์ กลุ่มชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ออกแถลงการณ์ว่าจะลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ โดยเนื้อหาในโฆษณาเรียกร้องให้พระองค์สันตะปาปา ฟรานซิส ประมุขนิกายโรมัน คาทอลิก แสดงท่าทีชัดเจนต่อบิชอปทั้งหลายว่า ชาวคาทอลิกที่ดีที่สุดสามารถใช้สำนึกผิดชอบของตนเอง และใช้การคุมกำเนิด เพื่อป้องกันตัวเองและคู่ครอง โดยเฉพาะขอให้ไปบิชอปแรกจากละตินอเมริกา ยืนเคียงข้างคนยากจนอย่างแท้จริงโฆษณาระบุว่า จำเป็นต้องเคารพ มิใช่การประณามการตัดสินใจของผู้หญิงเรื่องการตั้งครรภ์ รวมถึงการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกสอนว่าชีวิตเริ่มต้น ณ นาทีที่คุมกำเนิด การทำแท้งคือการฆ่า และห้ามการคุมกำเนิดอย่างอื่นที่มีใช้วิธีธรรมชาติรวมถึงถุงยางอนามัย เพราะถือเป็นการขัดขวางการมีชีวิต ในประเทศพัฒนาแล้ว ไม่ถือเรื่องนี้มากนัก แต่ยังเป็นเรื่องต้องห้ามในประเทศละติน อเมริกา คำวิงวอนมี ขึ้นขณะท้องคัดการอนามัยโลก แนะนำผู้หญิงในพื้นที่ไวรัสซิการะบาด ปกป้องตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างตั้งครรภ์ ด้วยการไม่ให้ถูกยุงกัดและมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย เนื่องจากมีการเชื่อมโยงไวรัสซิกาที่มียุงเป็นพาหะกับทารกที่ศีรษะ เล็ก</p>	-	<p>สื่อสิ่งพิมพ์ บริการทราบ และดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด</p>
นานาชาติ	<p>ไวรัสซิกาโคลอมเบีย</p> <p>บีบีซี-ไวรัสซิกาที่เชื่อกันว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับอาการศีรษะเล็กผิดปกติในเด็กแรกเกิดหลายพันคนที่บราซิล ได้แพร่กระจายไปยังโคลอมเบียแล้ว โดยแพทย์ที่นั่น ตั้งข้อสันนิษฐานว่า เชื้อไวรัสซิกา อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการสูญเสียการควบคุมทางร่างกายหรือการเป็นอัมพาต อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ ยังไม่มีการยืนยันทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมมติฐานดังกล่าว</p>	-	<p>สื่อสิ่งพิมพ์ บริการทราบ และดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด</p>



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p><b>โคลอมเบีย</b></p> <p>สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (ไอเอ็นเอส) ของโคลอมเบีย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา มากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศบราซิล แถลงว่า ยอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสซิกาที่ยืนยันในประเทศโคลอมเบียอยู่ที่กว่า 22,600 คน หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพียง 1 วัน ไอเอ็นเอสแจ้งว่า พบผู้เสียชีวิต 3 รายเนื่องจากติดเชื้อไวรัสซิกาและมีการพัฒนาของโรคนำไปสู่อาการกล้ามเนื้อบารเร (จีบีเอส) หรือโรคแพ้งามตัวเองชนิดหนึ่งที่ระบบภูมิคุ้มกันจะโจมตีระบบประสาท ทำให้เส้นประสาทหลายเส้นอักเสบพร้อมกัน จนก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลันประธานาธิบดีฮวน มานูเอล ซานโตส แห่งโคลอมเบีย เปิดเผยหลังการหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ว่า โคลอมเบียพบผู้ที่มีอาการจีบีเอสเพิ่มขึ้นราว 66 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น แต่บางครั้งก็ทำให้เป็นอัมพาตและอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ และในขณะที่บราซิลพบเด็กที่เกิดมามีอาการผิดปกติของขนาดสมอง อันเนื่องมาจากไวรัสซิกา แต่โคลอมเบียยังไม่พบรายงานลักษณะดังกล่าวแม้แต่รายเดียว ทั้งนี้ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม ไอเอ็นเอสแจ้งว่าพบผู้ป่วยไวรัสซิกา 25,645 คนทั่วประเทศ แต่ประกาศล่าสุดคือยืนยันพบผู้ติดเชื้อ 22,612 คน และอีก 3,033 คนยังเป็นเพียงต้องสงสัยเท่านั้น</p>	-	-
นานาชาติ	<p><b>ฝ่ายจัดเชื้อเอาอยู่ไวรัสซิกาป่วนโอลิมปิก</b></p> <p>ซูเอา กรานเจอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของฝ่ายจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2016 ที่นครรีโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล ยืนยันว่าไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาในประเทศรวมถึง ทวีปอเมริกาใต้ในเวลานี้ว่าจะส่งผลกระทบต่อมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติที่ จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันโอลิมปิก เกมส์ 2016 เชื่อว่าสถานการณ์ไวรัสซิกาจะคลี่คลายลงเมื่อเข้าสู่ช่วงจัดแข่งขัน กีฬาโอลิมปิกเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นฤดูหนาวประเทศบราซิลพอดี เพราะการวางไข่และเจริญเติบโตของยุงลายซึ่งเป็นพาหะจะทำได้ลดน้อยลงนั่นเอง กรานเจอร์ ชี้แจงว่า "บรรดานักกีฬาจะมาแข่งโอลิมปิกเกมส์ พวกเขาไม่อยู่ในจุดเสี่ยง พวกเขาจะมีโอลิมปิกฤดูร้อน แต่สำหรับเรานั้นคือช่วงหน้าหนาว พวกเราจะไม่มีการนำลูกกลมหรือแพร่ระบาดพวกเราไม่สามารถหยุดได้เต็มปากว่า จะไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งนี้ ทว่าเรามองว่านี่เป็นความเสี่ยงเล็กน้อย" ไวรัสซิกา เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน มีอาการไอออกผื่น ตาแดงหรือปวดข้อ ทว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายเองภายใน 7 วัน ทว่ากลุ่มคนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อาจทำให้ทารก ติดเชื้อแล้วทำให้มีศีรษะเล็กกว่าปกติไวรัสซิกากำลังระบาดหนักในทวีปอเมริกาใต้และแถบทะเลแคริบเบียน โดยเฉพาะประเทศบราซิลทำให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ต้องประกาศสถานการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศในเวลานี้</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>WHO แนะนำผู้หญิงเน้น "เซฟเซ็กซ์" กันไข้ซิกา</p> <p>บิชอบเซอร์โจ ดา โรซา อัครสังฆมณฑลแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในบราซิล แถลงต่อต้านการรณรงค์ของกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในบราซิล ซึ่งยื่นเรื่องต่อศาลให้มีคำสั่งพิจารณาฟ้องผิดกฎหมายห้ามทำแท้งแก่หญิงตั้ง ครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศ โดย บิชอบดา โรซา ระบุว่า ทุกชีวิตมีคุณค่าและมีสิทธิ์ที่จะดำรงอยู่ พร้อมยืนยันต่อต้านการทำแท้งทุกกรณีไม่ว่าเด็กในครรภ์ของมารดาที่ติดเชื้อ ไวรัสซิกามีภาวะพิการหรือมารดาของเด็กเสี่ยงต่อการเสียชีวิต</p> <p>เพราะการตั้ง ครรภ์ขณะที่บราซิลเป็นอีกประเทศหนึ่งในอเมริกากลางที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอย่างเคร่งครัด องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกแถลงการณ์แนะนำผู้หญิงใน 30 ประเทศที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาให้ควบคุมหรือมีเพศสัมพันธ์อย่าง ปลอดภัยโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งป้องกันภาวะเสี่ยงติดเชื้อและการตั้งครรรภ์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประเมินว่าสถิติผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาก็จะเพิ่มจำนวนตั้ง ครรภ์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประเมินว่าสถิติผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาก็จะเพิ่มจำนวนขึ้น อีก และนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากพบเบาะแสว่าการติดเชื้อไวรัสซิกาขณะตั้งครรรภ์ส่ง ผลกระทบต่อพัฒนาการของทารก รวมถึงภาวะศีรษะเล็กผิดปกติ หรือ "ไมโครซีฟาลี" ซึ่งการทำอัลตราซาวนด์ไม่อาจบอกได้แน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ ว่าเด็กในครรภ์มีอาการดังกล่าวหรือไม่</p>	-	-
นานาชาติ	<p>กลุ่มอนาจารทางเพศเด็กตั้งกลุ่มลับบนเฟซบุ๊กเพื่อแลกเปลี่ยนภาพลามกเด็ก</p> <p>ทีมข่าวบีบีซีตรวจพบว่า มีกลุ่มคนที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กใช้ห้องลับบนเฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนและโพสต์รูปลามกอนาจารของเด็ก และแม้จะมีการแจ้งเรื่องนี้ไปยังเฟซบุ๊กหลายครั้ง แต่กลุ่มลับบางกลุ่มยังคงปรากฏตัวอยู่ได้โดยที่ไม่ถูกดำเนินการใดๆ จากการตรวจสอบของบีบีซีพบว่า มีกลุ่มลับประเภทนี้อยู่หลายกลุ่มซึ่งถูกตั้งขึ้นและดูแลโดยกลุ่มชายผู้มีรสนิยมทางเพศที่ชื่นชอบเด็ก หนึ่งในนั้นเป็นกลุ่มลับที่มีผู้ดูแลหรือแอดมินเพจที่เคยถูกตัดสินให้มีความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้กระทำผิดคดีทางเพศด้วย กลุ่มเหล่านี้จะไม่ปรากฏให้คนทั่วไปเห็น แต่จะเปิดให้เฉพาะผู้เป็นสมาชิกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกลุ่มเท่านั้น และมีการตั้งชื่อกลุ่มที่บ่งบอกว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเยาวชน รวมไปถึงภาพเด็กหญิงในเครื่องแบบนักเรียน และภาพในลักษณะท่าทางอื่นๆ โดยภาพที่ปรากฏนั้นส่วนใหญ่เป็นภาพที่ถูกขโมยมาจากหน้าหนังสือพิมพ์ บล็อก หรือแม้แต่แค่ตาลือกเสื้อผ้า รวมทั้งยังมีรูปที่มาจากการเล่นมือถือ และวิดีโอแสดงการเต้นของเด็กๆ ด้วย</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ศธ.ตรวจเยี่ยมด้านควบคุมโรคแม่สอด เน้นมาตรการป้องกันพื้นที่ชายแดน นายแพทย์บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนันทน์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก ร่วมตรวจเยี่ยม การป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนที่ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายแพทย์ศักดิ์ชัย กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในกลุ่มประชากรต่างดาว ปี 2557 พบผู้ป่วยจำนวน 7,270 ราย แม้สถานการณ์ของโรคจะมีแนวโน้มลดลง แต่การระบาดของโรคจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดน การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร และการค้าขาย ที่อาจจะส่งผลต่อการควบคุมและป้องกัน จึงจำเป็นต้องเน้นมาตรการควบคุมยุงพาหะหรือลดการสัมผัสยุงพาหะ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกที่สนับสนุนเป้าหมายการกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากภูมิภาคนี้ โดยจะควบคุมบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ และพื้นที่จังหวัดชายแดน สำหรับการดำเนินงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น สุ่มตรวจเฝ้าระวังโรคในผู้เดินทาง หรือคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคไข้เหลือง เป็นต้น รวมถึงเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอื่นๆ โดยมีมาตรการกำหนด 4 ระดับ ได้แก่ 1.ระดับการประสานงานระหว่างประเทศ 2.ระดับช่องทางเข้าออกประเทศ 3.ระดับจังหวัด เน้นการพัฒนา 10 จังหวัดชายแดนในเขตเศรษฐกิจ 4.จัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการจัดตั้งคลินิกอย่างน้อย 10 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ</p>	-	-
ประเทศ	<p>พม.รณรงค์ยุติ “ถูกทิ้ง” ในสังคม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รวม.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวแถลงข่าวโครงการ “พม. ใส่ใจให้คนไทยทุกคนครอบครัว” ว่า เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ยุติการถูกทอดทิ้งในสังคมภายในเดือน ก.พ.2559 เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงทุกชีวิตมีคุณค่าไม่ใช่สิ่งของ ด้วยการมอบความรักให้กันและกัน ไม่ว่าจะเป็น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น “ครอบครัวป้ายแดง รักเราแข็งแรงตลอดไป”, “บ้านกลาง” บ้านเพื่อเพื่อนผู้ด้อยโอกาสในชุมชน, “มอบรัก รอยยิ้ม คนไร้ที่พึ่ง”, “ยุติ...การทิ้งเด็ก” และมอบความรัก ความห่วงใย เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ พม.ยังได้รับความร่วมมือจากจีเอ็มเอ็มแกรมมี่มอบลิขสิทธิ์เพลง “สิ่งของ” โดยศิลปินวง KLEAR ให้กับผู้ที่ป็นนักร้องจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะจากถนนสู่ดวงดาวเป็นผู้ขับร้องเพลง เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกแทนคำขอบคุณจากคนที่ถูกทอดทิ้ง พร้อมให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงความรักสร้างสรรค์ที่เริ่มต้นจากครอบครัว.</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ขึ้นภาษีบุหรี่ย่างลดการสูบ มีผลทันที-ราคาพรวดของละ 5-10 บาท</p> <p>คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ อนุมัติตามที่กระทรวงคลังเสนอให้ปรับขึ้นภาษีบุหรี่ยี่ขายในประเทศ มีผลทันทีวันที่ 10 กุมภาพันธ์ โดยมีการปรับภาษีทั้งสองขา คือ ในส่วนการคิดภาษีจากราคาจากเดิมคิดที่ 87% ก็ขึ้นเป็น 90% และการคิดภาษีในส่วนปริมาณจากเดิมเก็บ 1 บาทต่อกรัม ขึ้นเป็น 1.1 บาทต่อกรัม โดยการปรับขึ้นภาษีนี้นี้ก็เป็นตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการลดการสูบบุหรี่ โดยในปีภาษีนี้ที่เหลือการจัดเก็บอีก 8 เดือน จะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นปีละ 1.5 หมื่นล้านบาท การปรับขึ้นภาษีบุหรี่ครั้งนี้จะส่งผลให้บุหรี่ยี่ขายในประเทศปรับขึ้นราคา อีก 5-10 บาทต่อซอง เช่น บุหรี่กรองทิพย์ปัจจุบันขายอยู่ 60 บาทต่อซอง การปรับครั้งนี้มีผลให้ราคาขายปลีกปรับขึ้นอีก 10 บาทต่อซอง หรือราคาจะอยู่ที่ 70 บาทต่อซอง ส่วนบุหรี่ยี่นำเข้าจากจีน ที่มีราคาขาย 20-30 บาทต่อซอง จะปรับขึ้นประมาณ 5-10 บาทต่อซอง เพราะต้องดูการจัดเก็บภาษีก่อนหน้านี้โดยเปรียบเทียบกับดูปริมาณหรือราคา เป็นหลัก</p>	-	-
ประเทศ	<p>ตั้งเป้ากำจัดมาลาเรียภายใน 10 ปี</p> <p>นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว ว่าสถานการณ์ของผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานพบผู้ป่วย ปี 2558 ประมาณ 214 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตทั่วโลก 438,000 คน สำหรับไทยพบผู้ป่วยลดลงร้อยละ 85 จาก 150,000 รายในปี 2543 เหลือเพียง 24,850 รายในปี 2558 ซึ่งเป็นผู้ป่วยคนไทยร้อยละ 56.7 ผู้ป่วยต่างชาติร้อยละ 43.3 ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอพยพข้ามมาพรมแดนของไทย โดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยไข้มาลาเรียมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ ตาก อุบลราชธานี ยะลา กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี และสุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 87.69 ของผู้ป่วยทั้งประเทศ การควบคุมไข้มาลาเรียนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนายุทธศาสตร์กำจัดโรคไข้มาลาเรีย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้ยุทธศาสตร์กำจัดโรคมมาลาเรียที่ให้หมดไปจากไทย ภายใน 10 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2569 ซึ่ง ยุทธศาสตร์กำจัดไข้มาลาเรีย ประกอบด้วยเร่งรัดการกำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรีย ได้แก่ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคให้ตอบโต้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและความครอบคลุมการบริการตรวจรักษาในทุกกลุ่มประชากรเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ เฝ้าระวังควบคุมยุงพาหะและส่งเสริมการป้องกันตนเองในกลุ่มเสี่ยงและสร้างระบบเร่งรัดกำจัดเชื้อมาลาเรียด้วยยา.</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.ดำเนินนโยบาย "3 เก็บบวก 5 ส." ทุกศุกร์ เริ่มวันนี้</p> <p>นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำบุคลากรสาธารณสุขในตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามมาตรการ "3 เก็บ บวก 5 ส." ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อมาลาเรีย และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยวันนี้เป็นวันศุกร์แรกที่เริ่มดำเนินการตามนโยบาย ทั้งนี้ เนื่องจากมีความเป็นห่วงผลสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำ ที่วัด โรงเรียน และบ้านเรือน ที่ยังพบลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์สูง จึงขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชน ร่วมมือตามมาตรการ 3 เก็บบวก 5 ส. ทุกวันศุกร์</p>	-	-
ประเทศ	<p>พบวัยเจริญพันธุ์ติดเอ็ดส์รายใหม่แนวโน้มนำสูงขึ้น-ไม่ใช้ถุงยางอนามัย</p> <p>นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย พบว่าในปี 2557 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 445,504 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,816 คน โดยร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ทำให้ประเทศไทยยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในการส่งเสริมให้ประชากรซึ่งอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเห็นได้จากอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลับมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเยาวชน "คร. โดยความร่วมมือของกรมอนามัย กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ (National Condom Strategy) พ.ศ.2558-2562 เพื่อลดช่องว่างของการทำงานและ ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งมี 5 แนวทางในการทำงาน 1.พกได้ มั่นใจ ยอมรับและ ลดอคติ 2.หาง่าย ใช้เป็น เข้าถึงสะดวก ใช้ได้ทุกวิถี 3.ทุกชั้นมีคุณภาพ ควบคุมการผลิตได้มาตรฐาน 4.รู้ผู้นำ ทุกฝ่ายหนุน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ถุงยางอนามัย 5.เร่งรัด วัตถุประสงค์ เร่งประเมินผลเพื่อมุ่งความสำเร็จ"</p>	-	-
ประเทศ	<p>แนะวิธีตรวจสอบข้อมูลแพทย์ ก่อนเสริมความงาม-ศัลยกรรม</p> <p>พลอากาศตรี นายแพทย์ อธิพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา แนะนำวิธีตรวจสอบแพทย์ก่อนตัดสินใจเสริมความงามและศัลยกรรมให้ปลอดภัย โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ของแพทยสภา <a href="http://www.tmc.or.th/">http://www.tmc.or.th/</a> เพื่อตรวจสอบรายชื่อแพทย์จากรฐานข้อมูลแพทยสภา โดยกรอกชื่อ-นามสกุล ข้อมูลของแพทย์ที่รับใบอนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงเลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีการแสดงรูปภาพของแพทย์คนนั้น หากข้อมูลครบแสดงว่าเป็นแพทย์คนนั้นจริง</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p><b>ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก</b></p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)สนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ในการใช้เป็นแนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) จึงขอความร่วมมือจังหวัดเผยแพร่แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในการป้องกันควบคุมโรคโควิดโรคเอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใบไม้ในตับ ให้ออปท.ทราบทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค</p> <p><a href="http://plan.ddc.moph.go.th/edocuments/Activecasefinding.rar">http://plan.ddc.moph.go.th/edocuments/Activecasefinding.rar</a> ความร่วมมือ'ข่าวสด'-กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>ชรก.สธ.ร้องเกณฑ์เยียวยา ก.พ.ไม่เป็นธรรม</b></p> <p>นายวัชรินทร์ คำมาเร็ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.เชียงใหม่ จ.พะเยา เปิดเผยว่า ข้าราชการ สธ.เตรียมเคลื่อนไหว หลังเกณฑ์ ก.พ.เยียวยาเงินเดือน ข้าราชการ มีบางกลุ่มไม่เข้าเกณฑ์ตามที่ ก.พ.กำหนด ทำให้ ข้าราชการที่เข้ามาที่หลังเงินเดือนแห่งรุ่นที่บรรจุก่อน โดยกลุ่มที่ตกสำรวจ คือ กลุ่มที่เปลี่ยนสายงาน กลุ่มข้าราชการที่ ถูกบรรจุต่ำกว่าคุณวุฒิ กลุ่มข้าราชการที่เคยเป็นลูกจ้างไม่ถึงปี และถูกลดเงินเดือนเมื่อเข้ารับการบรรจุรับราชการ ดังนั้นขอให้ข้าราชการผู้เปลี่ยนสายงานหรือข้าราชการกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ตนเองสังกัด และทางกลุ่มจะเตรียมเข้าหาหรือผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระบบเงินเดือน ข้าราชการในครั้งนี ให้เกิดความยุติธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกันทั้งระบบต่อไป</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>สั่ง 4 กระทรวงสรุปปัญหาความร่วมมือทางการค้า</b></p> <p>มติชน - ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (คทป.) ครั้งที่ 1/2559 นายกรัฐมนตรีให้ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำข้อสรุป และผลกระทบจากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมความร่วมมือต่างๆ เช่น ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (ทีพีพี) อาร์เซ็ป และข้อตกลง เขตการค้าเสรีเสนอให้นายกฯ รับทราบภายใน 1 เดือน</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>โรคพยาธิใบไม้ตับ</b></p> <p>ข่าวสด - ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร อาจารย์ด้านปรสิตวิทยา ม.ขอนแก่น นำเสนอ งานวิจัยการตรวจปัสสาวะ เพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ ด้วยการตรวจหาแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับในปัสสาวะ จากเดิมที่ใช้วิธีตรวจอุจจาระ เป็นหลัก โดยหลังจากนี้ จะทำการพัฒนารูปแบบการตรวจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	-	-






## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p><b>สธ.มอบรถทำแขนขาเทียม</b></p> <p>ไอเอ็นเอ็น - ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ เป็นประธานในพิธีมอบรถสำหรับ ทำแขน-ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่คนพิการ มูลค่า 12.5 ล้านบาท ให้รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อให้บริการผู้พิการ 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สธ. มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำการบริการให้คนพิการทางการ เคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับการครบถ้วนภายใน 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 ด้วยบริการออกหน่วยเคลื่อนที่ โดยมีกายอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นและมีคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 2 ปีที่ผ่านมา มีผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับการบริการร้อยละ 88.94 ในปี 2557 และร้อยละ 95.77 ในปี 2558</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>ทันตแพทย์หนีทุน</b></p> <p>คมชัดลึก - ทพ.ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ นายกทันตแพทย์สภา เผยหลังการประชุมคณะกรรมการทันตแพทย์สภา ว่า คณะกรรมการทั้งคณะมีมติเป็นเอกฉันท์ในการกล่าวโทษ ทพญ.ดลฤดี จำลองราษฎร์ ที่กระทำความผิดสัญญาใช้ทุน ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลและเรียกผู้ค้าประกันทั้ง 4 คนมาพบ หากผิดจริงมีโอกาสขาดจากการเป็นสมาชิกของทันต แพทย์สภา และเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งมีผลเฉพาะในประเทศไทย</p>	-	-
ภูมิภาค	<p><b>หามคนงาน รง.อาหารแช่แข็งระยอง ส่ง รพ. รอบ 2 หายใจไม่ออก เร่งสอบสวนเหตุ</b></p> <p>ไทยรัฐ-เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 ก.พ. เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยของบริษัท โรงงานอาหารแช่แข็งแห่งหนึ่ง ตำบลกลอง อำเภอมะนัง จังหวัดระยอง ช่วยกันลำเลียงคนงาน ซึ่งเป็นชาวพม่าและชาวมอญ จำนวน 13 คน ส่งโรงพยาบาลระยอง เพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตเป็นการด่วน หลังเกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก วิงเวียนศีรษะ อาเจียน โดยแพทย์ได้นำคนเจ็บทั้งหมดเข้าห้องฉุกเฉิน ปฐมพยาบาลด้วยการนำเครื่องช่วยหายใจ จนขณะนี้เริ่มมีอาการดีขึ้นตามลำดับ จากการสอบถามทราบว่า คนงานที่บาดเจ็บจากการสูดดมก๊าซครั้งนี้ เป็นคนงานที่ทำงานอยู่ในห้องแผนกบรรจุภัณฑ์หีบ-ห่อ ห้องเดิม ที่เคยเกิดเหตุขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และทั้ง 13 คน เป็นคนงานที่เคยสูดดมก๊าซ และถูกห้ามส่งโรงพยาบาลเมื่อครั้งที่แล้ว (แก๊สรั่ว รง.อาหารแช่แข็งที่ระยอง คนงานเจ็บ 16 นำส่ง รพ. แพทย์รอดอาการ) เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุว่า คนงานทั้ง 13 คนได้รับบาดเจ็บจากการสูดดมก๊าซ หรือเกิดอาการเก่ากำเริบขึ้น เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้เดินทางเข้าตรวจสอบโรงงานที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุต่อไป.</p>	-	-





## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>อธิบดีกรมคร. ลงพื้นที่จ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการใช้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 3 เก็บ 3 โรค</p> <p>นายแพทย์อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ร่วมกับโรงพยาบาลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก พร้อมเครือข่ายด้านสาธารณสุขและฝ่ายปกครอง ซึ่งได้ลงพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อให้ความรู้กับประชาชน และเน้นย้ำการใช้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ได้แก่ เก็บน้ำ เก็บขยะ เก็บบ้าน เพื่อควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย และควบคุมยุงตัวแก่ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคใช้เลือดออก ไขปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา</p>	-	-
จังหวัด	<p>สมาคมกู้ภัยสรรเพชญ โพสต์ใน Facebook ว่า</p> <p>12/2/59 14.10 น. ว.4บุคคลผูกคอเสียชีวิต ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อพิจิตร 14.10 ว.4บุคคลผูกคอเสียชีวิต รับแจ้ง จาก สภ.ทับคล้อ ว่ามีบุคคล ผูกคอเสียชีวิต บ้านเลขที่ 687 ม.6 บ้านสายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สมาคมกู้ภัยสรรเพชญ พร้อมกำลัง ว.4 ที่เกิดเหตุ นำร่างผู้เสียชีวิต ลงจากคานบ้าน และร่วมชันสูตร กับพนักงานสอบสวนและแพทย์เวร สมาคมกู้ภัยสรรเพชญ ดำเนินการส่งผู้เสียชีวิตให้ญาติดำเนินการตามประเพณี</p> 	-	<p>มอบ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 สอบสวนสาเหตุการเสียชีวิต พร้อมรายงานผลให้ทราบ</p>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p><b>สมาคมกู้ภัยสรรเพชญ โพสต์ใน Facebook ว่า</b>                      12/2/59 11.10น. ว.40จยย+รถแวน โค้งบ้านวังจันทร์ ต.เมืองเก่าพิจิตร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 (11.10)                      รับแจ้งจาก สภ.เมืองพิจิตร มีเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล บริเวณถนนสายพิจิตร-วังจิกใกล้เคียงแยกวังจันทร์ ต.เมืองเก่า จ.พิจิตร จึงรีบไปดูตรวจสอบร่วมกับกู้ชีพทำหลวง รพ.โรงพยาบาลพิจิตร และสายตรวจเมืองเก่า เมื่อถึงในจุดเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ซูเมอร์สีน้ำเงินดำล้อยู่ข้างทางสภาพพังยับเยิน ห่างออกไปพบรถตู้กรณีเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ปาเจโร่ สีขาว ด้านหน้าขวาและกระจกหลุด ใกล้เคียงพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 รายอาการสาหัส กู้ชีพทำหลวงปฐมพยาบาลในจุดเกิดเหตุส่งให้รถกู้ชีพ รพ.พิจิตรดำเนินการเคลื่อนย้ายนำส่ง รพ.พิจิตร กู้ภัยสรรเพชญอำนวยความสะดวกจราจรและรักษาที่เกิดเหตุ รอร้อยเวรตรวจสอบและบันทึกภาพรายละเอียด..</p> 	-	-
จังหวัด	<p><b>สาธารณสุขพิจิตรฯ รับ ๕ มาตรการเข้มป้องกัน ๓ โรคจากยุลงลาย</b></p>  <p>สาธารณสุขพิจิตรฯ รับ ๕ มาตรการเข้มป้องกัน ๓ โรคจากยุลงลาย</p> <p>นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ</p>	<p> <input type="radio"/> ชอบ <input type="radio"/> ทราย  <input type="radio"/> ขอบ <input type="radio"/> ดงนิต  <input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ  <input checked="" type="radio"/> ประสาน                     </p>	-

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร